




สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

7 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, linetoday thecoverage, topnews, ch7, onbnews, sondhitalk)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. ได้ดำเนินการโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดโครงการในหลายจังหวัด เช่น ชัยนาท ปราจีนบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ พะเยา และอีกหลายจังหวัด โดยได้ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางและโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ให้ประชาชน โดยภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับการกว่า 6.3 แสนราย ซึ่ง สร.มีแผนดำเนินการในวันหยุดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที ลดการป่วยและการเสียชีวิต</p>	
<p>นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, tnnthailand, thaipost, thecoverage, theagendathai, opt-news)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคซิฟิลิส ให้ครอบคลุมเยาวชน วัยรุ่นและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิส โดย สปสช. เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์รองรับ และแจ้งเริ่มให้บริการหลังระบบมีความพร้อมแล้ว</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สร. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. ได้มีมติอนุมัติข้อเสนอจากคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ คัดเลือกยาใหม่และเพิ่มเงื่อนไขการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเห็นชอบในหลักการให้จัดหายาทั้ง 6 รายการ วงเงินไม่เกิน 139.5 ล้านบาทสำหรับไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 67 เป็นการพัฒนายาบัญชียาหลักให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้รับประโยชน์ภายใต้การยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และจะผลักดันด้วยยาใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>กฎกระทรวงครอบครองยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, innnews, thereporter, ch3, ch5, ch7, linetoday, thebetter, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. ครั้งที่ 4/2567 ว่า ได้ย้ำที่ประชุมเร่งดำเนินการเรื่องยาเสพติดกับสุขภาพจิตที่ต้องดำเนินการไปด้วยกัน อยากให้ดำเนินการเรื่องการบำบัดโดยใช้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการ ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย พร้อมมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางดูแลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 1-2 เดือนนี้ไปก่อน รวมถึงการนำยอดยาบ้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหายา ส่วนการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ได้รับฟังความคิดเห็นครบแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ให้กำหนดปริมาณยาบ้าไว้ที่ 1 เม็ด สร.จึงได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ส่งไปสำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อนำเข้าที่ประชุม ครม.แล้ว เหตุผลที่คงไว้ที่ 1 เม็ดเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินคดี แต่ถึงแม้จะมี 1 เม็ดที่กฎหมายอนุญาตให้เข้ารับการบำบัด แต่ก็ต้องมี 1 ผู้ชาย เพื่อขยายผลไปสู่การดำเนินคดียึดทรัพย์ด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โปสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, thebetter, mcot, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, linetoday, innnews, thereporter, newtv, innnews, hfocus, ch3,)</p> <p>- ตัวแทนกลุ่ม YNAC (Youth Network Against Cannabis) ได้นำรายชื่อผู้สนับสนุนให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 1 แส่นรายชื่อ ยื่นให้กับรมว.สธ. ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่ม YNAC ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองมาโดยตลอด ถึงผลกระทบของกัญชา จึงขอให้ สธ.เดินหน้านำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, hfocus,thebetter,)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โปสต์แถลงการณ์ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 9 มิ.ย. ทางสิทธิกัญชาสู่ประชาชน โดยระบุ 3 ข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้ 1.เสนอให้ตั้งกรรมการร่วม เพื่อสำรวจวิจัยจนปรากฏข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่สาธารณะ และให้ใช้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดว่าควรควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด หรือ พ.ร.บ. กัญชา 2.รมว.สธ. ปฏิเสธข้อเสนอ เพราะรัฐบาลมีธงอยู่แล้วว่าต้องเอากลับไปสู่การเป็นยาเสพติด เพราะสามารถกำหนดกติกาเฉพาะให้คนกลุ่มเดียวปลูกกัญชาได้ ซึ่งจะนำไปสู่การครอบครองมูลค่าการตลาดหลายหมื่นล้านบาท อีกทั้งประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่สามารถออกแบบกลไกคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ3.การควบคุมโดย พ.ร.บ.กัญชา ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่สามารถออกแบบกลไกการควบคุมเชิงระบบ นำข้อดีมาใช้และควบคุมข้อเสีย จะสามารถกำหนดไม่ให้นำกัญชาไปสู่การผูกขาดแก่ผู้ใด อีกทั้งยังสร้างกลไกการคุ้มครองเยาวชนและบุคคลอื่นที่กฎหมายต้องการคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนัดเครือข่ายชุมนุมในวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 13.00 น. สำนักงานสหประชาชาติ เพื่อแถลงการณ์การชุมนุม และเคลื่อนขบวนสู่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 15.00 น.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ เรื่องการผลักดันกฎหมายเพื่อนำกัญชากลับสู่ยาเสพติด กรณีภาคอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง ระบุจะเกิดความเสียหายจากนโยบายรัฐที่ถูกดึงเข้า ชักออกขณะนี้ยังไม่มีมาตรการ ซึ่งนโยบายกัญชาเป็นเรื่องของการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ แต่จะเป็นยาเสพติดคือการนำไปใช้ในสันตนาการ แต่เรื่องอื่นขออนุญาตทำได้ รวมถึงกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย เรียกร้องให้มีการตั้ง กกก./คทง.ร่วมในเรื่องกัญชา ตนยังไม่ทราบ แต่ไม่มีคำว่า "ถ้า" หรือ "คิดว่า" เพราะทุกอย่างต้องอยู่บนหลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม หากเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วม ก็ให้ส่งคนมาพูดคุยกับตนได้ ทั้งนี้การประกาศนอนพักหลักที่ทำเนียบ ไม่ได้กีดกันการทำงานของตนแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.สมยศ กิตติมั่นคง อาจารย์พิเศษด้านกัญชาเวชศาสตร์ ม.สวนสุนันทา และผู้เขียนหนังสือ "กัญชาคือยารักษาอะไร" แสดงความเห็นกรณีการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ว่า ถ้าเอากัญชากลับเป็นยาเสพติด คนติดคุกเป็นล้านแน่นอน เพราะตอนที่ปลดล็อก ชาวบ้านชอบปลูกกัน ขายเป็นพืชเศรษฐกิจ หากกลับเป็นยาเสพติด คนที่ปลูกอยู่จะอย่างไร จะกลายเป็นลี้กกฎหมาย เชื่อว่าชาวบ้านไม่เลิกปลูก จะสร้างความโกลาหลทั้งประเทศ ทั้งนี้ รมว.สธ.ต้องใช้วิจารณญาณแล้วต้องมาเปิดเวทีให้ทั้ง 2 ฝ่าย นำข้อมูลมาดูกันว่าข้อมูลใดเชื่อถือได้หรือไม่ได้ ซึ่งสธ. มีข้อมูลอยู่ในมือมากพอแล้ว การที่กัญชาปลดล็อกมาได้ข้อมูลต้องถูกต้อง เป็นวิทยาศาสตร์ ขณะนี้เป็นเรื่องการเมืองรีเปลา จึงไม่เอาความจริงมาพูด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, tdri, mcot) บทความพิเศษ</p> <p>- คณะผู้วิจัยที่ตีอาไรมีข้อเสนอแนะว่า นโยบายกัญชาและการกำหนดตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ควรยึดประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เลือกใช้มาตรการเพื่อผลักดันให้ใช้สารหรือยากลุ่มใดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐควรพัฒนาระบบติดตามประเมินผลกระทบจากนโยบายกัญชาและการใช้กัญชา ทั้งเพื่อการแพทย์และเพื่อนันทนาการ การทดลองทางคลินิกในการใช้ยากัญชารักษาโรคหรืออาการ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ไทยบางรายระบุว่าได้ผลดีกว่ายาแผนปัจจุบัน ที่เป็นระบบ นำเชื่อถือทางวิชาการ, ควรพัฒนาศูนย์ศึกษาวิจัยพืชและยาสมุนไพร ที่สามารถพิสูจน์คุณสมบัติและทดลองยากัญชาและยาสมุนไพรตัวอื่น บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์ และสนับสนุนการขยายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ลงทุนกับกัญชาไปใช้วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติดชนิดอื่น นอกจากนี้ ควรยุติมาตรการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เช่น การสนับสนุนให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคเรื้อรัง คอแสบระงับและควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมาย พิษสมุนไพรรักษา และพิษเสพติดอื่นๆ ที่ยังไม่มีหลักฐานวิชาการเพียงพอ รวมทั้งควบคุมโฆษณาที่เกินความจริงที่อาจมาจากบางธุรกิจด้วย</p>	
<p>ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, bugaboo, ch7, thebangkokinsight, thaitodaynews, thecoverage, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เผยความคืบหน้าการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ ตามนโยบาย IGNITE THAILAND โดยเร่งเปิดวิซ่านักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ พร้อมทั้งเจรจาให้มีการรองรับสวัสดิการรักษายาบาลแห่งรัฐและประกันเอกชน รวมถึงอำนวยความสะดวกกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่กระชับ รวดเร็วและโปร่งใส ให้เสร็จใน 100 วัน พร้อมโชว์ผลสำเร็จ ยายอดยาบ้าคว่ำรางวัลในเวทีโลก ส่วนการผ่าตัดวันเดียวกลับและผ่าตัดแผลเล็ก ประชาชนพอใจใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง</p>	
<p>สถานชิวาภิบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thailandplus, onbnews, thecoverage)</p> <p>- ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 4/2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้รับทราบการขับเคลื่อนระบบสร้างเสริมสุขภาพระยะสุดท้ายของชีวิตตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งบุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลแบบประคับประคองในวาระสุดท้ายของชีวิตให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะสุดท้ายในชุมชนและที่บ้านต้นแบบ ใน 8 พื้นที่ ได้แก่ เพชรบุรี สุรินทร์ สงขลา ภูเก็ต ตรัง ขอนแก่น พิษณุโลก และศูนย์พุทธวิธี วัดป่าโนนสะอาด จ.นครราชสีมา และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถจัดทำหนังสือแสดงเจตนา ของตนเองได้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2567</p> <p>1. สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, hfocuse)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างอนุบัญญัติ 3 ฉบับฯ ซึ่งเป็นการกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ ผู้เดินทาง หรือผู้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริงในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงรับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคโควิด 19 มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น คาดสูงสุดในช่วง มิ.ย.-ก.ค. โรคไข้หวัดใหญ่พบมากในกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน ส่วนใหญ่ระบาดในเรือนจำ รร. และสถานปฏิบัติธรรม 2. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ โรคหัดและโรคไอกอน แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ระบาดในพื้นที่ 3 จ. ชายแดนใต้ ผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 3.โรคติดต่อนำโดยแมลง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียน 5-14 ปี ใช้มาลาเรียในพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา พบมากที่สุดที่ จ.ตากและแม่ฮ่องสอน และ 4.วัณโรค รับทราบ 4 แนวทางยุติวัณโรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2568</p> <p>2.ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, hfocuse, NBT, brighttv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก หลังพบผู้ติดเชื้อที่ประเทศเม็กซิโก สหรัฐ และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในประเทศเม็กซิโกมีผู้เสียชีวิต 1 รายทั้งที่ไม่ได้มีประวัติการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง ถือเป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยและยัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่มีความเสี่ยง โดยมีการเตรียมความพร้อมระวังเหตุ มีทีมวิชาการคอยติดตามและเก็บข้อมูล รวมถึงนำข้อมูลต่างประเทศมาใช้ ตลอดจนการมองหายารักษาโรค ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศต้องติดตามผ่านองค์การโรคระบาดสัตว์อย่างใกล้ชิด</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรมฯ มีระบบในการติดตามเฝ้าระวังตลอด เรียกว่า วันเฮลธ์ (One Health) ของ 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมปศุสัตว์ดูแลเรื่องสัตว์ กรมคร.เรื่องคน และกรมอุทยานแห่งชาติ เรื่องสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการร่วมมือระดับจังหวัด รวมถึงระดับต่างประเทศ พร้อมยืนยันไทยยังไม่มีใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และสายพันธุ์อื่น รวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสัตว์ปีกหรือสัตว์อื่นๆ ตายผิดปกติ โดยด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ มีการสุ่มตรวจในผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่เป็นประจำ หากเจอสายพันธุ์ที่แปลกจะไปดูแลเฝ้าระวัง รวมถึงไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์ของโรคใช้หวัดนกด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, thestandard)</p> <p>- WHO ยืนยันชายชาวเม็กซิโกวัย 59 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ รพ.ในกรุงเม็กซิโกซิตี ติดเชื้อใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 และไม่สามารถระบุได้ว่าติดเชื้อได้อย่างไร เนื่องจากไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือสัตว์ชนิดอื่น แต่ป่วยหลายโรค อาทิ โรคไตเรื้อรังและโรคเบาหวานชนิด 2 และนอนติดเตียงมานาน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ ถือเป็นเคสการติดเชื้อไวรัสใช้หวัดนกชนิด H5N2 ในมนุษย์รายแรกที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการและเป็นรายแรกในเม็กซิโก แต่ยังไม่พบหลักฐานของการแพร่ระบาดของใช้หวัดนกจากคนสู่คน</p>	
<p>อาหารเสริมผสมไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยนิวส์, innnews, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>- จากกรณี ออย. ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ชื่อร้าน “ITCHA XS byเบนซ์ พรชิตา – เพจหลัก” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบไซบูทรามิน นั้น ล่าสุดทางแบรนด์ อิชซ่า ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ ระบุว่า ลอตที่ออย.ตรวจ เป็นของปลอมทำเลียนแบบ เนื่องจากสินค้าขายดี ทางแบรนด์ทราบจึงเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีลายเซ็นเบนซ์ พรชิตา บนกล่อง เพื่อให้ผู้บริโภคแยกได้ มั่นใจในมาตรฐาน ยืนยันไม่ใส่สารไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยนิวส์, innnews, linetoday, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังจากที่ ออย. ออกมาเปิดเผยผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ 'อิชซ่า เอ็กซ์เอส' (ตรา อิชซ่า) ล็อตผลิต MFG : 10/01/2024 วันหมดอายุ EXP : 09/01/2026 พบไซบูทรามิน ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนักแสดงชื่อดัง ได้ออกมาระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่ ออย.นำมาตรวจสอบ ชื่อมาจากร้านจำหน่ายของปลอม ดังนั้นจะมีการดำเนินคดีต่อไป ว่า เรื่องนี้ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกมาให้ข้อมูล เนื่องจากเป็นเรื่องการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. จะมีการสอบสวนอีกครั้ง ซึ่งโดยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบ จะต้องดูเรื่องของล็อตการผลิตและรายละเอียดต่างๆ กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาระบุว่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาตรวจสอบนั้นเป็นของปลอม ในรายละเอียดจะต้องไปดูอีกครั้ง ส่วนจะมีการฟ้องร้องด้วยนั้น ออย. ไม่ได้กังวล เพราะเป็นการทำตามหน้าที่อยู่แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, innnews,brighttv, trueid, linetoday, daradaily, Tnews, thauPBS, thankinsight, PPTVHD36, tnnthailand, news1live,)</p> <p>- เบนซ์ และมิก พร้อมนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ได้แถลงข่าวชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ และขอทวงความเป็นธรรม กรณีที่ ออย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่โฆษณามีส่วนผสมสารไซบูทรามิน โดยยืนยันว่า สินค้าที่รับเป็นฟรีเซ็นเตอร์ไม่มีส่วนผสมอันตรายและได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง ส่วนกรณีสินค้าอาหารเสริมที่ ออย.นำไปตรวจและพบสารไซบูทรามินเชื่อว่าเป็นของปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำส่งผลการตรวจพิสูจน์อาหารเสริมที่อ้างว่าพบไซบูทรามิน ให้ตำรวจไซเบอร์ ดำเนินคดีกับ น.ส. พรชิตา และนายบรมวุฒิ อีก 2 ข้อหาคือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำข้อมูลไปให้กับ บก.ปคบ.มาก่อนแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และทราบมาว่า บก.ปคบ. ได้ไปตรวจค้นแหล่งผลิตซึ่งเป็นโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางแค ซึ่งพบสิ่งที่มีผิดปกติหลายอย่าง ส่วนกรณี ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาชี้แจงว่า สินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมนั้น ตนสั่งซื้อและโอนเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง ซึ่ง เป็นบัญชีเดียวกันกับที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้รับเงิน แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมได้อย่างไร มีดารารและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีก หลายคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ตนจะรวบรวมข้อมูลและนำหลักฐานมามอบให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแบริฟิก, ไทยนิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ch7, ch5, khaoja, Tnews, linetoday)</p> <p>- ปคบ. ได้ออกหมายเรียก เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา และ มิค-บรมวุฒิ ธีรณัฐชิตี เข้ารับทราบข้อหาโฆษณาเกินจริง และ โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ บก.ปคบ. กรุงเทพฯ ส่วนกรณีตรวจ พบว่ามีส่วนผสมสารไซบูทรามิน จะพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไป เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันจาก ออย. คาดว่าอยู่ระหว่าง ตรวจพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สุ่มเก็บตัวอย่างมาตรวจเป็นของแท้หรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, thestatetime, amarintv, linetoday, thaiPBS, thebangkokinsight, mcot, thebetter, ch3, onbnews)</p> <p>-น.ส.จิราพร ลินจู่ไพโร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งสั่งการให้ แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ Shopee Lazada TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำสินค้าดังกล่าวออกจากระบบโดยทันทีแล้ว พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดกรณีข้างต้นในผลิตภัณฑ์อื่นๆ</p>	
<p>โครงการ "ไม่ทอดข้า"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thailandplus, onbnews, thecoverage)</p> <p>- ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 4/2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้รับทราบการจัดทำโครงการไม่ ทอดข้า ของกรมอนามัย เพื่อการผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ได้สร้างความรอบรู้ประชาชนและ ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดให้ร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องไม่มีการใช้น้ำมันทอดข้า มี การขายน้ำมันใช้แล้วต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือมีสัญญา 1 ปี และตรวจไม่พบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ โดยป้อมบางจากได้ ตั้งจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว 162 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัย ร้านอาหารมี รายได้ และนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยคาร์บอน</p>	
<p>รับมอบประกันอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocuse, thaitabloid)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค สำหรับบุคลากร สธ.และอสม. จำนวน 1.5 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ส่งผลให้เกิดบริการที่ดี เริ่มคิกออฟ พร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิ.ย.67 นี้</p>	
<p>แนะนำ รร. ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocuse, thereporters, newtv, thailandplus)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเข้าสู่ฤดูฝน และเปิดเทอม เป็นช่วงที่จะมีการระบาด โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เป็นต้น สถานที่เสี่ยงคือที่มีกลุ่มคนรวมตัวทำ กิจกรรม เช่น สถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น แนะนำให้สถานศึกษาคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าเรียนทุกเช้า เพิ่มจุดบริการล้างมือ เน้นย้ำให้นร.และบุคลากรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใน สถานที่ปิดหรือแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของ เครื่อง เล่น ของใช้ที่เด็กๆ ใช้ร่วมกันบ่อยๆ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยทำบริหารตีดนิ้วกลาง ทำวันละ 100 ครั้ง ช่วยป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นข้อมูลเท็จ ไม่พบรายงานหรือ ข้อมูลทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าจะสามารถป้องกันโรคได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยนิวส์, sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ออย. เผยกินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ตายเฉียบพลันจากสารหนู เป็นข้อมูลเท็จ ไม่พบรายงานหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุถึงปฏิกิริยาเคมีระหว่างกุ้งกับวิตามินซี สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสารหนูได้</p>	
<p>เปิดประชุมสร้างศักยภาพทีมแกนนำระดับจังหวัด /อำเภอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมแกนนำระดับจังหวัด /อำเภอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัด ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่มีผลงานดีเยี่ยม โดยมี แกนนำระดับจังหวัด / อำเภอ จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร แกนนำระดับเขต และภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งบูรณาการการประชุมร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 ที่ รร.สุรนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลฯ</p>	
<p>จัดเดินวิ่งกินเที่ยวเชิงสุขภาพพระระดับประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., bangkok-today, hfocus, inn)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนาพร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส., ดร.วนิดา พันธุ์สอาด รองปลัด.การท่องเที่ยวและกีฬา จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพพระระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด เปิดตลาด อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมสนาม เดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. คาดผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน โดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 และ 5 ก.ม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัด</p>	
<p>แจ้งความร้ายต่อขนาตาทำตาบอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, amarintv, sanook, Ch7hd)</p> <p>- ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากผู้เสียหาย น.ส.ไบเฟิร์น อายุ 40 ปี ดวงตาติดเชื้อชั้นรุนแรงอาจร้ายแรงถึงขั้นควักลูกตาออกหลังไปต่อขนาตาที่ร้านแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มิ.ค.67 หลังทำมีอาการแสบตาและน้ำตาไหลตลอดเวลา แต่ไม่ได้ไปรับการรักษา ต่อมาอาการอักเสบที่ดวงตารุนแรงขึ้นซื้อยาแก้อักเสบมากินเอง อาการยังไม่ดีขึ้นวันที่ 20 มิ.ค.จึงไปคลินิก แพทย์แจ้งว่าดวงตาติดเชื้อชั้นรุนแรง สุดท้ายไปรักษาต่อที่ รพ.ชลบุรี แพทย์แจ้งว่าต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากดวงตาติดเชื้อชั้นรุนแรง อาจร้ายแรงถึงขั้นควักลูกตาออก ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่รักสวยรักงามควรหาร้านเสริมความงามที่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ได้แจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายที่ สภ.บางละมุง และรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกคู่กรณีมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป</p>	
<p>เตือนภัยครีมกันแดด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- แอป.ตึกตอก พบการจำหน่ายครีมกันแดดถึง SPF 50 PA+++ ลักษณะเป็นแกลลอนพร้อมหัวปั๊มขนาด 500 มิลลิลิตร ในราคาที่ถูกเกินจริง แค่ 255 บาท มีผู้สนใจสั่งซื้อจำนวนมาก ต่อมาเมื่อผู้ใช้ตึกตอกชื่อ @inggck ส่งครีมกันแดดดังกล่าวไปทดสอบผ่านห้องปฏิบัติการกลาง แบบ In Vitro มาตรฐาน ISO โดยทดสอบ 4 ครั้ง และคำนวณค่าเฉลี่ยมาให้ ปรากฏว่าผลออกมาค่า SPF เท่ากับ 1 และค่า PA ไม่มีบวกสักตัว เท่ากับไม่มีค่าการป้องกัน UV-A และ UV-B เลย โดยมีค่า UV ที่ปล่อยผ่านมาได้มากถึง 90% ล่าสุดแบรนด์ดังกล่าวได้ออกสินค้าใหม่ เป็นเซรั่มสูตรเข้มข้น แต่ขบวนการเรียกร้องให้ชี้แจงสินค้าตัวเก่าเพราะซื้อมาแล้วไม่กล้าใช้</p>	
<p>เหตุยิงกันใน รพ.ศูนย์ขอนแก่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mgronline, thaipbs, thaipost, pptvhd36)</p> <p>- พ.ต.อ.ยศวัฒน์ แก้วสีบัตย์นิช ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เข้าตรวจสอบสวนเหตุยิงกันในอาคารศัลยกรรมชาย ชั้น 5 รพ.ศูนย์ขอนแก่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 เวลาประมาณ 23.00 น. ผู้ก่อเหตุเป็นชายทำที่เข้ามาเยี่ยมผู้เสียชีวิต โดยมีการถามจากพยาบาล จากนั้นเดินเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงนาย Kyaw Swar Aong เป็นชาวเมียนมา อายุ 29 ปี ที่ทำหอย 1 นัด เจ้าหน้าที่ รพ. เร่งนำตัวมายังห้องฉุกเฉินแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคนร้ายเดินหลบหนีไปทางด้านหน้า รพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	